

## อัตราเงินเฟ้อของสเปนพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 29 ปี

เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารชาติแห่งประเทศสเปน ได้เปิดเผย อัตราเงินเฟ้อของสเปนในเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ทะยานเพิ่มสูงขึ้น 5.6% นับเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2535 เป็นต้นมา สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น การชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคยุโรป และผลกระทบจากแพร่ระบาดของ Covid-19



ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นสูงถือว่าสูงที่สุดในรอบ 29 ปี กลุ่มสินค้าบางรายการที่มีความเคลื่อนไหวไม่ปกติส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าในระยะสั้นให้เพิ่มขึ้น 1.7% ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา

นาย Pablo Hernandez de Cos ผู้ว่าการธนาคารชาติแห่งประเทศสเปน กล่าวว่า ตัวเลขการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อดังกล่าวไม่ควรทำ

ให้การดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศสะดุด ความท้าทายทางเศรษฐกิจที่สเปนเผชิญอยู่จากการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ การชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนกระจายในกลุ่มภูมิภาคยุโรปสร้างแรงกดดันให้ธนาคารชาติแห่งประเทศสเปนจะปรับตัวเลขคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสเปนลดลงอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 และในไตรมาสแรกของปี 2565

### ความเห็น สคต.

การเติบโตทางเศรษฐกิจของสเปนยังคงมีความเสี่ยงจากภาวะค่าครองชีพและราคาพลังงานสูงขึ้น ปัญหาการขนส่งสินค้าจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ของโลก รวมทั้งสถานการณ์โควิดภายในประเทศที่มีการขยายตัวของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ณ 3 ธันวาคม 2564) ยังเป็นข้อจำกัดทำให้การใช้ชีวิตและพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคชาวสเปนซึ่งมีสัดส่วนการบริโภคของภาคครัวเรือนถึง 60% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเบื้องต้น (GDP) ยังคงเป็นไปอย่างระมัดระวัง อาจส่งผลให้ผู้นำเข้าสเปนพิจารณานำเข้าสินค้าที่ยังไม่หรือหวนกลับ อย่างไรก็ตาม เม็ดเงินที่สเปนได้รับการจัดสรรภายใต้ “EU Recovery Funds” โดยคณะกรรมการยุโรปที่มากที่สุด ในประวัติศาสตร์ของสเปนเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ก็เป็นปัจจัยบวกหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นการค้าการลงทุนและเกื้อหนุนการใช้จ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ความต้องสินค้าและบริการ ซึ่งน่าจะเห็นผลที่ชัดเจนมากขึ้นในช่วงต่อไป

ที่มา SPANISH IN ENGLISH : 8 ธันวาคม 2564

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ

อื่นๆ

